

# ซีพีไอ ไฮบริด สยายปีกเปิดแปลงเพาะกล้าปาล์มภาค ตะวันออก



ซีพีไอ ไฮบริด สยายปีกเปิดแปลงเพาะกล้าปาล์มภาคตะวันออก

ปาล์มน้ำมัน กำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคต เป็นความหวังใหม่ของเกษตรกร หลังจาก ยางพารา ราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

นายโกศล นันท์สีพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายเมล็ด และกล้าปาล์ม น้ำมันซีพีไอ ไฮบริด เปิดเผยว่า จากวิกฤตยางพาราตกต่ำในปัจจุบัน ส่งผลให้ ปาล์มน้ำมัน กลายเป็นพืชความหวังใหม่ของเกษตรกร เพราะมีการบริหารจัดการง่าย และให้ผลตอบแทนดีกว่า เสริมด้วยสภาวะปัจจุบันที่โรงสีปาล์มเกิดขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้ตลาดยังต้องการผลปาล์มป้อนเข้าสู่โรงงานอีกจำนวนมาก และจากเทรนด์ปริมาณการใช้ภาคการณได้เลยมว่า จะไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งในส่วนการบริโภค และภาคพลังงาน โดยเกษตรกรเริ่มปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกไม้ผล หรือยางพารามาเป็นปาล์มน้ำมัน รวมถึงขยายจากพื้นที่เดิมออกไป เมื่อกระแสคนปลูกเยอะขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนเริ่มเข้ามาทำธุรกิจแปลงเพาะกัน ทั้งตัวจริงในวงการ รวมไปถึงตัวปลอมที่เข้ามาจกฉวยที่ต่างถือกันว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก ทำให้เกษตรกรที่ขาดความรู้ตกเป็นเหยื่อ ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพไปปลูก ซึ่งกว่าจะรู้ตัวก็ต้องผ่านการลงทุนไปหลายปีแล้ว ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องแปลงเพาะกล้าปาล์ม จึงต้องออกโรงเข้ามาควบคุม และคอยตรวจสอบแปลงเพาะให้ได้มาตรฐาน และกล้าปาล์มที่จำหน่ายต้องผ่านการรับรองพันธุ์มาแล้วเท่านั้น

“ ในปัจจุบันมาตรฐานการผลิตกล้าปาล์มของแปลงเพาะ เกิดปัญหาในการทำงานค่อนข้างเยอะ หากแปลงเพาะที่ไม่มีความรับผิดชอบ เอาเมล็ดปลอมปะปนเข้ามาใช้ร่วมกับเมล็ดดี หรือ มีระบบการจัดการที่ไม่ดี บางรายเอาต้นกล้าใต้โคนมาย้อมแมวขาย ส่งผลให้ต้นกล้าปาล์มที่ส่งต่อถึงมือเกษตรกร กลายเป็นพันธุ์ดูไบ ( ดูแต่ใบไม่ให้ผลผลิต ) หรือได้ต้นที่ไม่สมบูรณ์ ในปี 2558

บริษัทจึงได้เปิดอบรมการทำแปลงเพาะกล้าปาล์มมืออาชีพขึ้น และมีนักลงทุนเข้ามาสอบถามอยากร่วมทำธุรกิจแปลงเพาะ บริษัทจึงได้เริ่มคัดเลือกทำเล และเข้าไปตรวจสอบความพร้อมในด้านต่างๆ เมื่อผ่านเกณฑ์จึงได้เข้าไปแนะนำเรื่อง การวางผังการดำเนินงาน ระบบน้ำ โรงเรือนการผลิต การวางกล้า และขั้นตอนปัจจุบันคือ วางแผนในเรื่องการขาย และการตลาด

นักลงทุนมีระยะเวลาในการดูแล ตั้งแต่เมล็ดไปจนถึงกล้า พร้อมจำหน่ายกินเวลา 10 เดือน โดยใช้ระบบเอกสาร ควบคุมการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 ทุกขั้นตอน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล และตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่ง ผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือ การทำแปลงเพาะสามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ควบคุมต้นทุนได้ ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถ ควบคุมเรื่องวัชพืช และศัตรูพืชที่ถือเป็นปัญหาหลักได้อย่างราบคาบ และมากกว่า 50% ของกล้าที่พร้อมขาย ถูกจอง หมดเป็นที่เรียบร้อย ” นายโกศลกล่าว

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการขยายแปลงเพาะ ซีพีไอ ไฮบริด เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรถึง 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ สาขาระยอง สาขาระนอง และสาขาพังงา โดยจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่แรก ที่ จังหวัดระยอง ในวันที่ 18 มีนาคมนี้

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ถูกต้องกับเกษตรกร ในวันงานดังกล่าว ยังได้มีการยกคลินิกปาล์มน้ำมัน เคลื่อนที่ไปให้บริการ พร้อมตอบทุกปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เรื่องปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์ม น้ำมันในภาพรวมให้ยั่งยืน และรับสมาชิกเข้าโครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน หากนักลงทุนหรือเกษตรกรท่านใด สนใจ อยากรู้เคล็ดลับปลูกปาล์มแล้วรวย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 091-886-1610 หรือ Line ID : CPIAGROTECH